

Số: /VP-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể

Kính gửi:

- Các sở, ngành;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Xem xét Báo cáo số 357/BC-ĐKKD ngày 16/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả cuộc làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể nói chung, hoạt động của Ban Chấp hành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã nói riêng trong thời gian tới, yêu cầu:

1. Đối với Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã: trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI, lần thứ 9 cần tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên gắn với chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm để nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên và đổi mới phương thức hoạt động để giải quyết kịp thời các khó khăn cho các hợp tác xã; kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền có các giải pháp phù hợp với thực tiễn để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tạo sự rõ nét trong việc liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

2. Đối với Ủy viên Ban Chấp hành là các sở, ban, ngành tỉnh: tiếp tục rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã của tỉnh; triển khai tích cực, hiệu quả Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã chuyển đổi số; kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số.

3. Đối với Ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã

ban hành; tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả hơn nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

Phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh về chuyển đổi số, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; nhận thức đầy đủ về xu thế tất yếu, thách thức và cơ hội của chuyển đổi số; xây dựng các mô hình hợp tác xã theo chuỗi giá trị, hợp tác xã chuyển đổi số; khẩn trương xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động kéo dài chưa thực sự hiệu quả theo quy định.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, đặc biệt đối với các huyện có hoạt động kinh tế tập thể còn kém, chậm phát triển.

4. Đối với Ủy viên Ban Chấp hành là các hợp tác xã: trên cơ sở thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cần chủ động, tích cực phản ánh, đề xuất các giải pháp với cơ quan thường trực để xem xét giải quyết; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với việc liên kết, áp dụng khoa học công nghệ và tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa để các hợp tác xã vận dụng và triển khai thực hiện; tích cực trong việc vận động các hợp tác xã tham gia vào Ban Chấp hành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa vai trò chung của các tổ chức.

5. Đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp để phối hợp triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chương trình hành động số 71-CTr/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Luật HTX năm 2023 sửa đổi có hiệu lực và Văn bản số 784/UBND-KT ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chú trọng đổi mới tuyên truyền giúp các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm gắn kết các đơn vị thành viên; tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hợp tác xã; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thành viên.

Tích cực tư vấn, hỗ trợ trong việc thành lập, phát triển hợp tác xã; hướng dẫn thủ tục để giúp các hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản trị đối với các cán bộ quản lý hợp tác xã hằng năm theo kế hoạch tỉnh và Trung ương giao. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Khẩn trương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các hợp tác xã; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các mô hình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 784/UBND-KT ngày 23/6/2023.

Tiếp tục củng cố hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chuyển đổi mô hình quản lý Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là thực hiện thu hồi nợ tại Quỹ và báo cáo kết quả với UBND tỉnh trong quý III/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 157/UBND-KT ngày 17/02/2023.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm hỗ trợ hiệu quả việc liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm giữa hợp tác xã và doanh nghiệp.

6. Đối với các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh): tiếp tục thực hiện tốt vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; là cơ quan đầu mối đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế tập thể theo các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Đối với các sở, ngành: theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh trong lĩnh vực kinh tế tập thể; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các hình thức phối hợp, hỗ trợ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã; nghiên cứu lựa chọn một số doanh nghiệp tại địa bàn thành phố hỗ trợ các hợp tác xã trung bày, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của các hợp tác xã (nhất là các sản phẩm OCOP của tỉnh).

7. Đối với các Hợp tác xã của tỉnh

Phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh; phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tuân thủ pháp luật trong hoạt động.

Chủ động thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, tham gia ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển; xây dựng, tham gia mô hình, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho hợp tác xã.

Chủ động cập nhật, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của các cơ quan liên quan về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm kịp thời tổ chức có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát huy sự gắn bó chặt chẽ, có sự cộng tác hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ là đơn vị thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; góp phần củng cố phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh có bước phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn.

8. Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND cấp huyện sao gửi văn bản này đến các hợp tác xã thành viên, các hợp tác xã trên địa bàn phụ trách.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KT(VTD).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiêu